

## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลดช่องว่างระหว่างใจ...วัยรุ่นกับครู”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เหมาะสำหรับครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีและความเข้าใจในความแตกต่างของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูกับนักเรียน การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การบริหารจัดการภายในห้องเรียน / โรงเรียน การสร้างเสริมบุคลิกภาพ/พฤติกรรมอันพึงประสงค์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน

### หลักการและเหตุผล

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นวัยแห่งการค้นหาตัวตน ถือเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต หากพัฒนาการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้รับการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดด้วยความเข้าใจในธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างวัยของครูกับนักเรียน จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพจิตที่ดี และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านจิตวิทยาวัยรุ่น และทักษะของการรับฟังปัญหาที่ดีไวต่อการรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศและช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างทันที่ มีสติและรอบคอบ ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักจิตวิทยาวัยรุ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น
2. เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง เจตคติ และพัฒนาทักษะ ความสามารถ ศักยภาพการเป็นที่อาจารย์ปรึกษา การเป็นผู้รับฟังปัญหาที่ดี ไวต่อการรับรู้ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักจิตวิทยาวัยรุ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต และเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการเชิงสร้างสรรค์

### กลุ่มเป้าหมาย:

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับ ครูอาจารย์ครูแนะแนวทางการศึกษาผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

### วิทยากร :

รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตร์ภัทร

ดร.ชูเกียรติ จากใจชน

วันอังคาร ที่ 21 ก ค 2565 (online) วันอังคาร ที่ 26 ก ค 2565 (onsite)	หัวข้อบรรยาย	หมายเหตุ
เวลา 09.30 –12.00 น.	<b>จิตวิทยาวัยรุ่น:</b> ธรรมชาติ พัฒนาการ ปัญหาและความ ต้องการของวัยรุ่น <b>Workshop:</b> การวิเคราะห์ Mind Set ของ ครู: มุมมอง ความเข้าใจและเจตคติต่อวัยรุ่น	<b>วันอังคาร ที่ 21 ก ค 2565 (online)</b> <b>วันอังคาร ที่ 26 ก ค 2565 (onsite)</b>
เวลา 13.00 –16.00 น.	<b>Workshop:</b> การลดช่องว่างระหว่างใจ : การสร้างเสริมสัมพันธภาพที่อบอุ่นระหว่าง ครูกับนักเรียน <b>Workshop :</b> ศิลปะการเจรจาต่อรองและ การให้ความรักเด็กวัยรุ่นอย่างมีเหตุผลด้วย วิธีการเชิงสร้างสรรค์	

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : อาจารย์จิราภรณ์ โภชกปรีภรณ์ 02-675-5304-12 ต่อ 5404-5405 หรือ

089-7993955 E-mail [jiraporn@slc.ac.th](mailto:jiraporn@slc.ac.th)

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ค่าลงทะเบียนสำหรับ (onsite) 500 บาท ต่อท่าน วันอังคาร ที่ 26 ก ค 2565 (onsite)
- ค่าลงทะเบียนสำหรับ (online) 300 บาท ต่อท่าน วันอังคาร ที่ 21 ก ค 2565 (online)
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
- ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี : 002-7-03957-7